



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

.....

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลกเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้เวทีการแข่งขันการทางวิชาการเป็นสื่อกลาง ในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ขับเคลื่อนการพัฒนาวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้เท่าทันมาตรฐานสากล โดยมีมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ พร้อมกันทั่วประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบแรกเขตพื้นที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว

ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จำนวน ๕๘๖ คน ณ สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จำนวน ๑๐๓ คน ณ สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จำนวน ๙๘๐ คน ณ สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ กำหนดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยผู้เข้าสอบเตรียมตัวเข้าสอบคัดเลือก ดังนี้

- ๑) ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงในวันสอบ
- ๒) ให้นักเรียนเตรียมดินสอดำ ๒ B ยางลบดินสอดำและปากกาไปในวันสอบด้วย
- ๓) ให้นักเรียนมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑ ชั่วโมงเพื่อศึกษาแผนผังห้องสอบ เข้าห้องสอบในเวลา ๐๘.๓๐ น. และไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาการสอบ โดยการสอบจะเริ่มสอบในเวลา ๐๙.๐๐ น. และสิ้นสุดในเวลา ๑๑.๐๐ น.

๔) ห้ามนักเรียน.../

๔) ห้ามนักเรียนนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากตรวจพบจะหมดสิทธิ์สอบทันที

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑